

BÁO CÁO

Sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản trên địa bàn thành phố Hà Tiên

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện Công văn số 561/STTTT-TTBCBC ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên báo cáo kết quả công tác thực hiện trên địa bàn thành phố như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT XUẤT BẢN

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Xuất bản, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: qua hệ thống loa của Đài Truyền thanh - Truyền hình, tổ chức hội nghị, tuyên truyền viên pháp luật và các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Xuất bản trực tiếp thông qua các cuộc kiểm tra các tổ chức, cơ sở có liên quan đến hoạt động in ấn, xuất bản phẩm trên địa bàn.

Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền về Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản với 41 người tham dự gồm báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên của các xã, phường, đã phát 80 cuốn Luật Xuất bản đến các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn thị xã (nay là thành phố).

Tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức và người dân trên địa bàn các xã, phường các quy định của nhà nước về Luật Xuất bản thông qua các cuộc họp của tổ chức đoàn thể, họp tổ nhân dân tự quản, các buổi sinh hoạt ở ấp, khu phố được 38 cuộc với 3.918 lượt người tham dự. Phân công cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức có 02 đồng chí tham dự qua đó triển khai đến 08 cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT XUẤT BẢN

Hiện nay, trên địa bàn thành phố không có cơ sở in phát hành xuất bản phẩm, chỉ có 04 điểm bán sách, báo, văn phòng phẩm; 04 cơ sở in quảng cáo; 08 cơ sở in lụa và photocopy. Đa phần là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, trong đó có 02 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về in quảng cáo. Các cơ sở thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin báo cáo.

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về hoạt động in, phát hành, photocopy trên địa bàn đã đạt được kết quả nhất định, các cơ sở đáp ứng cơ bản nhu cầu in thông thường của nhân dân trên địa bàn, góp phần cho sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân thành phố luôn chủ động chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, thống kê các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về lĩnh vực in ấn, thanh kiểm tra các hoạt động sách báo, in ấn, photocopy, quảng cáo trên địa bàn và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm. Đội 814 Hà Tiên đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra gồm: Kiểm tra hoạt động bày, bán xuất bản phẩm tại các lễ hội, đền, chùa trong dịp lễ hội sau Tết nguyên đán hàng năm; kiểm tra hoạt động phát hành sách giáo khoa trong dịp khai giảng năm học mới; kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động in và photocopy, quảng cáo. Qua kiểm tra các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Một số cơ sở nhỏ lẻ còn in sao các tài liệu, giáo trình của các nhà xuất bản để bán, việc quảng cáo bằng tờ rơi, tờ gấp giới thiệu sản phẩm hàng hóa hiện nay khá phổ biến gây khó khăn trong công tác quản lý nội dung.

3. Đánh giá chung về tình hình triển khai Luật Xuất bản

Sau khi Luật Xuất bản (bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất bản trên địa bàn thành phố và ban hành định kỳ Thông báo về chính sách pháp luật mới có hiệu lực. Tiếp thu và thực hiện đúng tinh thần nội dung Công văn số 1164-CV/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Bên cạnh đó, hàng năm UBND thành phố đều cử cán bộ, công chức tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước cấp cơ sở để nâng cao nghiệp vụ.

2. Tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in cho chủ các cơ sở tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia.

Trên đây là báo cáo sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản của UBND thành phố Hà Tiên. / *Thư*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND thành phố;
- Phòng Văn hóa và TT thành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT.



Liên Khắc Dũng